

Yên Thanh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Đánh giá công tác tổ chức và thực hiện Quy chế dân chủ

1. Công tác tổ chức:

Năm học 2019 - 2020, Hội đồng trường THCS Yên Thanh đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn. Cụ thể như sau:

Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học;

Quyết nghị về Quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;

Hội đồng trường đã thực hiện các nội dung giám sát việc thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường, kết quả như sau:

- Nhà trường đã triển khai toàn diện các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức: Bố trí sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tốt các hoạt động của nhà trường.

- Đã thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tạo điều kiện cho CB, GV, NV tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của cấp trên.

- Đã thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và lao động hợp đồng. Hàng năm đều thực hiện việc điều chỉnh bổ sung sửa đổi Quy chế làm việc của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đã triển khai và thực hiện đúng các quy định về chế độ làm việc của cán bộ, giáo viên và nhân viên, đặc biệt là đối với CB, GV, NV thuộc diện có con nhỏ.

2. Thực hiện Quy chế dân chủ

Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, cụ thể hóa Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và

đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo trong nhà trường; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban hàng tháng, từng học kỳ; tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đầu năm học theo đúng quy định.

Đã thực hiện công khai các quyền lợi có liên quan đến cán bộ viên chức; quản lý và sử dụng tài sản đúng mục đích và đảm bảo đúng quy định; thực hiện chế độ nâng lương, phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV, công tác điều chuyển CB, GV, NV; bố trí sắp xếp công việc theo trình độ, năng lực chuyên môn của từng cá nhân, thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó..., thực hiện các chế độ khen thưởng, kỷ luật đúng quy định.

Nhà trường đã thực hiện đúng những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể về các công việc của trường như: chế độ thu và sử dụng quỹ hoạt động; việc sử dụng công quỹ, tài sản công; việc thu, chi tài chính; quyết toán các khoản, mua sắm tài sản; công tác khen thưởng, kỷ luật v.v...

Trường có Quy chế và các hình thức để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bàn bạc, tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định.

Nhà trường đã xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp dân và phụ huynh, Ban Thanh tra của trường luôn sẵn sàng giải quyết mọi ý kiến, kiến nghị và trả lời thắc mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhân dân và phụ huynh khi có khiếu nại trong đơn vị trường. Đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo trường thông qua Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, lãnh đạo nhà trường thực hiện báo cáo công việc trước cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý kiến, đánh giá, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp. Thực hiện giám sát kiểm tra các hoạt động của nhà trường thông qua hoạt động của hội đồng trường, ban thanh tra nhân dân.

*** Đánh giá chung:**

Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của nhà trường được thực hiện nghiêm túc, đồng thời đã được củng cố và nâng cao một từng bước, nhằm đáp ứng được các yêu cầu về các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường và các hoạt động nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục trẻ theo yêu cầu về đổi mới công tác quản lý của nhà trường.

Bên cạnh những kết quả trên công tác thực hiện Quy chế dân chủ vẫn còn một số điểm tồn tại cần khắc phục đó là: Tinh thần đấu tranh phê và tự phê ở một số CB, GV, NV chưa cao, cá biệt vẫn còn một số giáo viên, nhân viên chưa thực sự cố gắng, chưa tâm huyết trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. Công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

Ban giám hiệu nhà trường và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tích cực, nỗ lực trong mọi hoạt động của nhà trường, các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra trong Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đầu năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện nội dung, chương trình, phương pháp dạy học

Nhà trường đã thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và các hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2019-2020. Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra - đánh giá; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ thông qua hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt lớp. Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung lồng ghép giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua môn học, qua các hoạt động GDNGLL, các hoạt động trải nghiệm thực tế. Thực hiện nghiêm túc quy định của ngành về hồ sơ sổ sách đối với nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên ... *(Công văn của sở GD&ĐT Quảng Ninh: số 1233/HD-SGD&ĐT ngày 23/5/2019 về hướng dẫn thực hiện, quản lý hồ sơ, sổ sách trong các cơ sở giáo dục; số 2864/SGDĐT-GDTrH 25/10/2019 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điện tử trong các trường trung học từ năm học 2018-2019; số 985/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2020 V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện một số hồ sơ, sổ điện tử trong trường phổ thông).*

Thực hiện đổi mới hình thức giáo dục; tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động cho HS; xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm lắng nghe ý kiến của học sinh, BGH nhà trường đã tổ chức đối thoại giao lưu với HS toàn trường trong một số tiết chào cờ, vừa để tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ tâm tư nguyện vọng, nói lên những suy nghĩ và mong muốn của mình khi đến trường, vừa tích hợp tuyên truyền giáo dục về kỹ năng ứng phó với các tình huống cuộc sống, kiến thức cần biết để sử dụng mạng xã hội thực một cách tích cực.

Bộ phận chuyên môn đã làm tốt việc xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh khối lớp 9 các môn dự thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh (thực hiện ngay từ tháng 8/2019); tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh; phân công giáo viên giảng dạy, có kiểm tra phê duyệt kế hoạch bài

dạy đúng quy định và không thu học phí. Chỉ đạo và giám sát tổ chuyên môn, giáo viên, thực hiện nghiêm túc các Thông tư, hướng dẫn liên quan tới nhiệm vụ giáo dục; tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu Thông tư 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018 về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới vào năm 2021-2022. Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong dạy và học phù hợp và sát với điều kiện thực tế của nhà trường, đưa hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy thành một tiêu chí cứng để đánh giá xếp loại chuyên môn nghiệp vụ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên (Kết quả: 100% giáo viên nhà trường thực hiện soạn bài bằng giáo án điện tử, ứng dụng CNTT để tổ chức các hoạt động học linh hoạt, hấp dẫn tạo hứng thú học tập cho học sinh, đem lại hiệu quả cao cho giờ học; 100% giáo viên nhà trường sử dụng thành thạo phần mềm quản lý trường học trong quản lý điểm và quản lý học sinh; ...); khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên được học tập, nâng cao trình độ tin học; tổ chức tập huấn về kỹ năng sử dụng các thiết bị dạy học tiên tiến cho toàn thể giáo viên nhà trường vào ngày 8,9 tháng 7 năm 2020.

Về việc tổ chức dạy - học đáp ứng tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19:

- Nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện dạy học chương trình học kì II theo nội dung hướng dẫn giảm tải của Bộ GD&ĐT, Công văn số 773/HD-SGDĐT ngày 31/3/2020 của Sở GDĐT Quảng Ninh v/v “tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình và điều chỉnh nội dung dạy học học kì II trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19”: chỉ đạo GVCN lớp tuyên truyền tới phụ huynh học sinh việc tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà phòng, chống dịch bệnh; thực hiện khảo sát điều kiện học tập của học sinh tham gia các hình thức học tập qua Internet, trên truyền hình; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho giáo viên, thống nhất cách dạy học trực tuyến cho học sinh; chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn họp rà soát, xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp với điều kiện đơn vị, điều kiện của học sinh và thực hiện dạy học theo chương trình từ 06/4/2020 đối với tất cả các môn theo thời khóa biểu do nhà trường sắp xếp, riêng môn Thể dục, giáo viên gửi các Video hướng dẫn kỹ thuật cho học sinh tự luyện tập ở nhà vào thời gian phù hợp; chỉ đạo GVCN, GVBM chuyển nội dung chương trình giảm tải, thời khóa biểu tới phụ huynh và học sinh để có biện pháp phối hợp quản lý hoạt động học tập của học sinh đạt hiệu quả. Đối với các HS không có điều kiện tham gia học tập qua Internet hoặc trên truyền hình, GV kết hợp với phụ huynh để giao bài, yêu cầu HS tự học và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu. Hướng dẫn học sinh tham khảo các chương trình giảng dạy, ôn tập kiến thức được phát sóng trên các kênh truyền hình như: VTV7, VTC, QTVtube; trên các website: Kho học liệu trực tuyến từ lớp 1 đến lớp 12 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội; các kênh truyền hình công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT.

- Tháng 5/2020, sau khi học sinh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020, bộ phận chuyên môn đã triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình giáo dục học

kỳ II năm học 2019 - 2020 (theo HD tại Công văn 418/PGD&ĐT), điều chỉnh một số hoạt động chuyên môn cấp THCS năm học 2019- 2020 (Công văn 434/PGD&ĐT). Cụ thể như sau: chỉ đạo giáo viên rà soát, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua internet, trên truyền hình; dạy bổ sung, dạy bù kiến thức khi học sinh trở lại đi học; tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch giáo dục môn học theo hướng kế thừa những nội dung học sinh đã được học qua internet, trên truyền hình để dành tối đa thời gian cho việc thực hiện chương trình, nội dung dạy học tiếp theo. đảm bảo 100% học sinh được ôn tập, học đủ bài trước khi kiểm tra học kỳ II theo đúng hướng dẫn. Về điều chỉnh số lần kiểm tra đánh giá HKII năm học 2019-2020, thực hiện đúng theo hướng dẫn số 368/PGD&ĐT-GDTrH ngày 24/4/2020 của phòng GD&ĐT Ưông Bí.

2. Công tác xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự; giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh

Nhà trường thực hiện nghiêm túc Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2007; Quy định về xây dựng trường học "An toàn về an ninh trật tự" theo Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

2.1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

Nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; Chỉ thị số 1737/CT-BGD&ĐT ngày 07/5/2018 về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; TT06/2019/ BGD&ĐT Quy định về Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục;

Kế hoạch số 126/KH-PGDĐT ngày 13/02/2019 của Phòng GD&ĐT thành về triển khai thực hiện xây dựng văn hoá ứng xử trong các trường học giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 435/UBND-TC-NV ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Ưông Bí về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành trong cơ quan nhà nước; Công văn số 516/SGD&ĐT ngày 12/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Công văn số: 243/PGD&ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Ưông Bí V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; Quyết định số: 2630/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thành phố Ưông Bí quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện văn hoá công sở, văn minh đô thị đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND thành phố; Công văn số 2719/UBND-TCNV ngày 30/10/2019 của UBND thành phố Ưông Bí và Công văn số: 1213 /PGD&ĐT ngày 06/11/2019 của Phòng GD&ĐT.

2.2. Đối với học sinh

Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, và rèn kỹ năng sống cho học sinh theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nhà trường đã tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 11-

CT/TU ngày 17/10/2016 của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 14/11/2016 của Thành ủy và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh; triển khai thực hiện Công văn số 9604/UBND-GD ngày 24/12/2018 về việc tăng cường công tác quản lý giáo dục, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, phòng, chống bạo lực, xâm hại trong trường học; Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 Quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện phòng, chống bạo lực học đường; Triển khai công văn 794/PGD&ĐT "V/v tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh an toàn trường học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp" tới toàn thể CB, GV, NV nhà trường và đặc biệt lưu ý GVCN lớp thực hiện nghiêm túc; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

*** Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; giáo dục tư tưởng, đạo đức:**

- Hình thức: tuyên truyền kiến thức, kỹ năng qua sinh hoạt dưới cờ, các tiết sinh hoạt cuối tuần, tiết HĐGDNGLL

- Nội dung: thực hiện nội quy trường lớp; thực hiện quy định về phòng, chống cháy nổ; thực hiện quy định về an toàn giao thông; kiến thức về phòng chống tội phạm, ma túy tệ nạn xã hội; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước; phòng chống bạo lực học đường; phòng chống xâm hại trẻ em ...vv.

+ Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ học sinh, phân công nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh theo đúng hướng dẫn tại TT31/2017/TT-BGDĐT. Quy định tiết sinh hoạt lớp tuần 1/tháng, GVCN lớp dành 15' sinh hoạt chuyên đề tư vấn tâm lý cho tuổi mới lớn; tiết sinh hoạt lớp tuần 2/tháng, sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

+ Tháng 9/2019, nhà trường đã tổ chức cho 100% học sinh kí cam kết thực hiện các nội dung: chấp hành nghiêm Luật giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống cháy nổ; cam kết không vận chuyển, mua bán, tàng trữ chất cháy nổ, công cụ hỗ trợ pháo và “đèn trời”. Mỗi bản cam kết của học sinh đều có ý kiến đồng ý giám sát của cha mẹ học sinh.

+ Nhà trường chủ động phối hợp với công an phường Yên Thanh triển khai các biện pháp đảm bảo ATGT tại khu vực cổng trường học thời gian 15' trước giờ vào lớp và sau giờ tan lớp.

+ Nhà trường chỉ đạo nhân viên bảo vệ thực hiện nghiêm túc việc quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng qui định, đảm bảo không cho các phương tiện cơ giới lưu thông hoặc dừng, đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường.

+ Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh nhà trường trong việc chủ động phát hiện, phòng ngừa và tố giác các hành vi xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại đối với trẻ em; tuyên truyền Luật trẻ em, các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, biện pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và các địa chỉ tư vấn, hỗ trợ trẻ em, đường dây quốc gia bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111) tới cán bộ, giáo viên và học sinh qua các buổi giao ban đầu tuần, họp hội đồng, các tiết chào cờ, các hoạt động NGLL...; thiết lập kênh tiếp nhận các thông tin phản ánh về các tình huống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, học sinh;

+ Duy trì hoạt động truyền thông của đội tuyên truyền măng non (phát thanh các bản tin vào 15' đầu giờ, giữa giờ), hưởng ứng chiến dịch truyền thông bảo vệ trẻ em vào Tháng hành động vì trẻ em trong dịp hè (từ ngày 01/6 đến 31/8);

+ Tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em vào các môn học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường (đặc biệt là môn GDCD, Ngữ văn, Sinh học ...); nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp... nhằm tạo điều kiện cho học sinh được nâng cao nhận thức, kiến thức về giáo dục giới tính, các kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ mình tránh khỏi các tình huống bạo lực xâm hại;

+ Nhà trường chỉ đạo Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên, Công đoàn theo dõi, giám sát công tác tuyên truyền về thực hiện an toàn giao thông; phối hợp với Công an phường Yên Thanh làm tốt mô hình “Công trường an toàn giao thông”;

+ Tuyên truyền để cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc Luật giao thông khi đưa con em đến trường, đặc biệt không dừng, đỗ xe ở khu vực cổng trường, trên vỉa hè và lòng đường xung quanh các cổng trường học. Quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh tuân thủ các quy tắc về trật tự ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông: không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt và khi từ đường phụ ra đường chính; đi đúng phần đường, làn đường theo quy định;

+ Đặc biệt từ tháng 5/2020, khi học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng hcoongs dịch bệnh covid-19, nhà trường tăng cường tuyên truyền về các kỹ năng chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước; phòng chống bạo lực học đường; phòng chống xâm hại trẻ em (BGH trực tiếp tuyên truyền dưới cờ, tổ chức đối thoại với HS; GVCN hướng dẫn tuyên truyền trong các tiết sinh hoạt, các buổi lên lớp 15' đầu giờ; GV bộ môn nhắc nhở HS sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng/lớp: khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, và thời gian nghỉ hè tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hồ công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không được tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn).

+ Thực hiện Công văn 399/PGD&ĐT ngày 07/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Uông Bí nhà trường đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định 1310/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

+ Chỉ đạo giáo viên dạy môn thể dục tiếp tục tăng cường ôn tập kỹ năng bơi và kỹ năng cứu đuối cho trẻ em theo nội dung kiến thức cơ bản về học bơi và cứu đuối cho trẻ em, tài liệu do Sở LĐTĐ-XH phát hành, và nội dung tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy môn thể dục hàng năm, đã được phòng GD&ĐT chỉ đạo lồng ghép nội dung bơi, cứu đuối dạy vào các tiết học thể dục chính khóa.

- Nhà trường làm tốt công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trường học.

*** Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống:**

Nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm thực tế, thu hút đông đảo học sinh tham gia, hướng tới mục tiêu giáo dục KNS, phát huy năng lực, tính chủ động tích cực và giáo dục lịch sử văn hoá địa phương cho học sinh như: tổ chức các ngoại khóa về an toàn giao thông, giao lưu tuyên truyền lịch sử, trải nghiệm thăm quan thư viện Thành phố, tham quan khu di tích-danh thắng Yên Tử, tham gia Lễ hội Đình Bí Giàng, tham gia Lễ hội Đình – Chùa Lạc Thanh, tuyên truyền “Vì một môi trường không rác thải nhựa”, tuyên truyền “Phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực học đường”; tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi vẽ tranh chiếc ô tô mơ ước, vẽ tranh về an toàn giao thông, thi viết thư quốc tế UPU, thi “Kể chuyện Bác Hồ”, thi vẽ tranh và trả lời trực tuyến "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"; và một loạt các hoạt động có ý nghĩa khác (Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày hiến chương các Nhà giáo, Lễ khai mạc HKPD cấp trường, Hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam; dọn vệ sinh, thắp hương đài tưởng niệm phụng thờ Yên Thanh; dọn vệ sinh tuyến đường khu Bí Giàng, hưởng ứng chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị ...vv).

3. Giáo dục thể chất và y tế trường học

- Nhà trường đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ học sinh, phân công đ/c Phạm Thị Hào (phó hiệu trưởng) phụ trách chỉ đạo, phân công đồng chí Phạm Trang Hạ (giáo viên tổ Tự nhiên) kiêm nhiệm công tác y tế học đường. Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh nhà trường đã làm tốt công tác tư vấn về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho học sinh, 100% học sinh nhà trường tham gia bảo hiểm y tế; nhà trường đã tổ chức cho 100% học sinh được khám sức khỏe định kì.

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục thể chất theo đúng quy định.

+ Bộ phận phụ trách TDTT nhà trường đã làm tốt việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cấp trường; tham gia các nội dung thi đấu cấp Thành phố, cấp Tỉnh; tổ chức khai mạc hội khỏe Phù Đổng cấp trường tháng 12/2019 và dự kiến tổng kết trao giải vào tháng 3/2020. Song do tình hình dịch bệnh covid-19, nhà trường đã thực hiện trao giải trong Lễ tổng kết năm học ngày 06/7/2020;

+ Thực hiện tích cực, hiệu quả việc lồng ghép trong các tiết học thể dục chính khóa và các chương trình ngoại khóa nội dung tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, kĩ năng bơi và cứu đuối ...vv.

- Nhà trường tăng cường bổ sung CSVC, dụng cụ thể thao, sân chơi bãi tập, hồ cát đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc nền nếp thể dục giữa giờ với nội dung: thể dục tay không, nhảy flasmot, võ thuật. Thực hiện thi đua giáo dục thể chất theo 7 tiêu chí thi đua đã được Sở GD&ĐT cụ thể hoá.

4. Công tác xây dựng đội ngũ

- Nhà trường luôn khuyến khích động viên cán bộ giáo viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; động viên giáo viên tích cực tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tích cực thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn tích cực đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt của nhóm, tổ, trường, cụm trường với chất lượng cao; tham gia đầy đủ các chuyên đề ở tổ, trường, cụm trường và phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức; tích cực bồi dưỡng thường xuyên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 17/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT (đối với CBQL, thực hiện theo Thông tư số 18/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01/11/2019). Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2018 - chuẩn HT, Thông tư số 20/2018 - chuẩn GV và các công văn hướng dẫn khác của cấp trên.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán. Tăng cường công tác tự bồi dưỡng thông qua việc dự giờ thăm lớp. Đổi mới có hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng “Trường học kết nối”.

- Thực hiện nghiêm túc đổi mới nội dung dự giờ và tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy theo tinh thần văn bản số 2248/SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/9/2015 của sở GD&ĐT Quảng Ninh V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch dạy học và đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trường trung học từ năm học 2015-2016.

- Thực hiện công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên theo Thông tư Số: 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân thông qua họp Hội đồng, Hội cha mẹ học sinh, niêm yết, đăng tải trên trang website của nhà trường (công khai 3 lần vào đầu năm học; sơ kết học kì I và tổng kết cuối năm học).

5. Kết quả cụ thể

*** Chất lượng hai mặt giáo dục:**

- Chất lượng hai mặt giáo dục học kỳ 2

+ Học lực: Giỏi 20,8%; khá 41%; TB 35,8%; Yếu 1,46%; Kém 0; Không xếp loại 1,04% (05 học sinh khuyết tật)

+ Hạnh kiểm: Tốt 67,8%; Khá 31,4%; TB 0,8%

- Chất lượng hai mặt giáo dục cả năm

+ Học lực: Giỏi 19,8%; khá 41,6%; TB 36%; Yếu 1,66%; Kém 0; Không xếp loại 1,04% (05 học sinh khuyết tật)

+ Hạnh kiểm: Tốt 67,8%; Khá 31,2%; TB 1,0%

*** Tham gia các kỳ thi chọn:**

+ Thi HSG cấp thành phố: 14 giải (01 giải nhì, 05 giải ba, 08 giải KK) tăng 3 giải so với năm học trước.

+ Thi KHKT cấp thành phố: giải tư; Thi "chúng em kể chuyện Bác Hồ": giải KK

+ TDTT: Cá nhân: 07 giải (01 nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 01 giải KK); Tập thể: Giải 3 môn bóng đá, giải 3 toàn đoàn HKPD cấp Thành phố

- Chất lượng đội ngũ:

+ Kết quả kiểm tra HĐSP giáo viên: Tốt: 16 = 70 %; Khá: 07 = 30%

+ GVĐG cấp trường: 23/25 đ/c. GVCNG cấp trường: 04 đ/c

- Danh hiệu thi đua:

+ Tập thể nhà trường đề nghị công nhận "Tập thể lao động tiên tiến"; đề nghị giấy khen của UBND Thành phố;

+ Cá nhân: 03 CSTĐCS; 03 đ/c đề nghị UBND TP tặng giấy khen; 02 đề nghị Sở GD&ĐT tặng giấy khen; 28/28 đ/c đề nghị công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến".

III. Hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong nhà trường

1. Công tác Đảng

- Chi bộ nhà trường trực thuộc Đảng bộ phường Yên Thanh quản lý, gồm 20 đảng viên được đánh giá 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Về công tác phát triển Đảng: tháng 7/2020 Chi bộ đã giới thiệu tạo điều kiện cho 01 quần chúng học lớp cảm tình đảng (đ/c Phạm Thị Tuyền). Hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu tú là đồng chí Diệp Thị Bình, Nguyễn Thị Hải Yến, Bùi Thị Huyền.

- Chi bộ Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo trong nhà trường, đảng viên trong cho bộ đều là những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức học tập đầy đủ Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng.

- 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc kiểm điểm và tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW4 khoá XII của Đảng; tổ chức tốt các chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau mỗi đợt học tập cán bộ đảng viên đều có những chuyển biến rõ rệt về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tinh thần trách nhiệm với công việc.

- Năm 2019 chi bộ có 03 đảng viên được bầu đảng viên xuất sắc của Đảng bộ phường; chi bộ được công nhận đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Công tác Công đoàn

- Công đoàn đã làm tốt vai trò là bộ phận tham mưu, tư vấn cho Nhà trường trong mọi hoạt động; quan tâm sát sao, chăm lo kịp thời đến đời sống của CB, GV, NV nhà trường; xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ thống nhất cao, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá, 100% gia đình CB, GV, NV nhà trường đạt gia đình văn hoá.

- Năm 2019, đạt Công đoàn vững mạnh.

3. Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Liên Đội đã làm tốt việc tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập trong và ngoài nhà trường theo chủ điểm hàng tháng, giúp các em đội viên có nhận thức đúng đắn trong học tập và rèn luyện, tránh các biểu hiện tiêu cực trong học tập, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tuyên truyền vận động giáo dục học sinh tránh mọi hành vi bạo lực trong và ngoài nhà trường; tổ chức cho học sinh ký cam kết "Nói không với hành vi bạo lực", “ không vi phạm luật giao thông”, “nói không với tệ nạn xã hội”, góp phần tích cực vào việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện.

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hoá, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỹ luật, tích cực hiệu quả; tổ chức các hoạt động thăm quan học tập các địa chỉ văn hoá, lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương.

- Làm tốt công tác giáo dục học sinh lòng nhân ái, ý thức cộng đồng, duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục vệ sinh, múa hát tập thể. Tổ chức các hoạt động chăm sóc công trình di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn phường Yên Thanh; phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ trong năm học, hướng các em có ý thức tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

- Năm học 2019 – 2020 Liên đội đạt vững mạnh xuất sắc.

4. Công tác chủ nhiệm lớp

- Nhà trường xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, định kỳ hàng tháng có tổ chức họp tổ chức nhiệm, đánh giá kịp thời các hoạt động giáo dục học sinh đối với từng lớp.

- GVCN lớp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm sát sao tới học sinh; chú ý đến việc tổ chức sinh hoạt chủ đề, giáo dục kỹ năng sống, và tư vấn tâm lý cho học sinh phù hợp với từng khối, lớp, với lứa tuổi học sinh bậc THCS.

IV. Các hoạt động khác

1. Công tác xã hội hóa giáo dục

- Chủ động, tích cực tham mưu với địa phương làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục; tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể ở địa phương, các khu dân cư chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương;

- Vận động học sinh tiếp tục học tập vươn lên và học sinh bỏ học tiếp tục đến trường và không bỏ học giữa chừng; kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, tuyên truyền làm mọi người hiểu thêm về tầm quan trọng của giáo dục trong cuộc sống;

- Kết hợp với Cha mẹ học sinh làm tốt công tác giáo dục học sinh và cùng cố đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, xây dựng nhà trường có môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn.

- Năm học 2019 - 2020, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ tự nguyện từ cá nhân và tập thể Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp như: 6A1 tặng hiện vật 04 quạt treo tường; lớp 6A2 tặng hiện vật 01 ti vi, 05 quạt treo tường, làm mới bảng ...; 6A3 tặng hiện vật 05 quạt treo tường, phụ huynh cho lớp mượn 01 điều hòa cây để sử dụng trong thời gian nắng nóng; lớp 8A2 tặng hiện vật 01 máy chiếu; các lớp 6A1, A2, A3, 7A1 mua cây hoa giấy ...bổ sung thêm vào với số cây hoa giấy các lớp 7,8,9 đã mua từ năm học trước, tạo cảnh quan môi trường xanh mát, sạch, đẹp; cha mẹ học sinh khối 8,9 tặng đội bóng nhà trường thêm 01 bộ trang phục thể thao (năm trước 01 bộ)...; Một số CMHS đã ủng hộ tích cực chuyển trải nghiệm tham quan khu di tích danh thắng Yên Tử của học sinh nhà trường (có bản danh sách kèm theo); Hội CMHS nhà trường đã kịp thời động viên và khen thưởng các học sinh tham gia thi HSG các môn văn hóa lớp 9, tham gia thi đấu TDTT cấp Thành phố: Hội cha mẹ học sinh khối 9 tặng nhà trường máy điều hoà cây trị giá 10.000.000đ. Các nguồn xã hội hóa đều được sử dụng vào mục đích phục vụ hoạt động dạy - học, nâng cao chất lượng học tập, giáo dục ý thức trách nhiệm và rèn kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường.

2. Công tác tài chính, CSVC; chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định về tiêu chuẩn bàn ghế (Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGD&ĐT-BKH-CN-BYT ngày 16/6/2011) và danh mục tối thiểu thiết bị dạy học (Thông tư số 19/2009/TT-

BGD&ĐT ngày 11/8/2009 và số 01/2010/TT-BGD&ĐT ngày 18/1/2010) của Bộ GD&ĐT. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng phòng học bộ môn, thư viện, vườn trường.

- Tập trung mua sắm đầu tư đầy đủ các trang thiết bị phục vụ dạy và học, kết nối mạng Intranet để cán bộ giáo viên học sinh truy cập các thông tin;

- Tu sửa các phòng học đảm bảo an toàn và đủ điều kiện cho học sinh học tập 1 ca đạt kết quả cao, tu sửa xây dựng bổ sung các bồn hoa cây cảnh trên sân trường làm khuôn viên nhà trường luôn “xanh- sạch- đẹp”.

- Nhà trường luôn đảm bảo các chế độ và quyền lợi hợp pháp của giáo viên như: lương, các khoản phụ cấp, kinh phí khen thưởng... và chế độ của học sinh như: miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập...

+ Học kỳ I: 19 hs được miễn học phí và 04 học sinh giảm học phí: 5.040.000đ

+ Học kỳ II: 23 hs được miễn học phí và 04 học sinh giảm học phí: 7.500.000đ

Tổng số tiền miễn giảm học phí là: 12.540.000đ

+ Học kỳ I có 19 hs được hỗ trợ chi phí học tập 400.000đ/hs = 7.600.000đ

+ Học kỳ II có 23 hs được hỗ trợ chi phí học tập 500.000đ/hs = 11.500.000đ

Tổng kinh phí hỗ trợ học tập là: 19.100.000đ

- Nhà trường làm tốt việc chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên qua các hoạt động thăm hỏi động viên khi có ốm đau cũng như hiếu hỉ, tham quan du lịch, tổ chức khám bệnh định kỳ, thưởng khi có thành tích xuất sắc, biểu dương đối với cá nhân có thái độ làm việc tích cực...

3. Công tác thi đua – khen thưởng

- Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phổ biến, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của cấp trên tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 99/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua,

khen thưởng trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 6432/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Uông Bí;

- Căn cứ hướng dẫn, nhà trường đã xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng, thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020 gồm Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, CTCD, TPT Đội, kế toán, các giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua: chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11, chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày quốc tế hạnh phúc, chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5...

- Tuyên truyền, vận động toàn thể CBGV, CNV và học sinh trong nhà trường nhận thức đúng đắn về mục đích của các phong trào thi đua và thực hiện một cách tích cực, hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; phong trào thi đua “Hai tốt”, việc thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương - Trách nhiệm” góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo và bạo lực học đường trong học sinh.

- Nhà trường đã làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Kết quả biểu dương, khen thưởng được lấy từ việc chấm điểm theo thành tích từ cao xuống thấp, công khai, minh bạch có tác dụng khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

V. Tổ chức hoạt động của Hội đồng trường:

Trong năm học 2019 - 2020, các thành viên trong Hội đồng trường luôn hoạt động đúng theo quy định tại Điều lệ trường THCS và đúng pháp luật; luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường. Hội đồng trường đã xây dựng Kế hoạch, Quy chế hoạt động và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, thực hiện hoạt động có hiệu quả theo Quy chế đã đề ra./.

Nơi nhận:

- P.GD&ĐT (b/c)
- Các tổ chức đoàn thể (t/h);
- CB,GV,NV trong trường (t/h);
- Đăng tải trên website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH



Hiệu trưởng

Phan Thị Bích Huệ